

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

(1) แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ส้วม หรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถือเป็นเหตุรำคาญอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบ้านข้างเคียงมีการทำส้วมไม่ถูกสุขลักษณะส่งกลิ่นเหม็น หรือมีการเพาะถั่วงอกขายแล้วส่งกลิ่นเหม็นเพราะมีการเอาน้ำไปทิ้งในที่ที่ไม่เหมาะสม ถือเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ

(2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เลี้ยง ไก่ เป็ด โค กระบือ แล้ว มูลของสัตว์เหล่านี้ไม่กำจัดให้ดี ก็ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน

(3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานซึ่งไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ร้านเชื่อมเหล็ก ร้านพ่นสีรถยนต์ ทำให้เกิด ละออง หรือควันพิษ แล้วไม่มีการระบายอากาศที่ดี ส่งกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่ว เป็นต้น

(4) การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ร้านอาหารมีดนตรีมาเล่นส่งเสียงดัง หนวกหู หรือ เลี้ยงสุนัข หลายตัว ปล่อยให้ส่งเสียงดังหนวกหูชาวบ้านข้างเคียงทั้งกลางวันกลางคืน หรือเจ้าของตลาดเอกชนไม่ดูแล หรือทำความสะอาดตลาด ปล่อยให้มียยะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว หรือกรณีร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ซ่อมรถแล้วเร่งเครื่องยนต์ส่งเสียงดังหนวกหูหรือมีควันเหม็นรบกวน

กรณีต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นเหตุรำคาญที่ผู้ได้รับผลกระทบ ก็สามารถมาแจ้งเหตุร้องเรียนที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและมีขั้นตอนแก้ไข

จากตัวอย่างข้างต้นการทำส้วมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ไม่มีบ่อพัก แล้วส่งกลิ่นเหม็น เจ้าหน้าที่ก็จะให้หนังสือให้คำแนะนำให้ จัดทำบ่อพัก หรือ ให้มีการใช้ น้ำยาชีวภาพหรือที่เรียกว่า EM ฉีด ราง พน

ส่วนการตอผัก ลูกเหรียง เพาะถั่วงอกแล้วส่งกลิ่นเหม็น เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำให้ ใช้น้ำยาชีวภาพ ฉีด ราง พน เลี้ยง ไก่ เป็ด โค กระบือ แล้ว มูลของสัตว์เหล่านี้ไม่กำจัดให้ดี ก็ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ ก็จะแนะนำให้ ทำความสะอาดให้ดี ฉีด ราง พน น้ำยาชีวภาพ หรือ ก็จะแนะนำให้เคลื่อนย้ายสัตว์ไปเลี้ยงที่อื่น

กรณีร้านเชื่อมเหล็ก ร้านพ่นสีรถยนต์ ทำให้เกิด ละออง หรือควันพิษ แล้วไม่มีการระบายอากาศที่ดี ส่งกลิ่นฟุ้งกระจาย ไปทั่ว เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำให้ ปิดกันห้องให้มิดชิด แล้วให้มีการต่อท่อระบายอากาศ ให้ระบายในระดับสูงไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน ถ้าไม่ทำตามก็ต้องมีคำสั่งให้เลิกการกระทำดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีนี้เกิดบ่อยแล้วก็น่าเห็นใจบ้านข้างเคียงมาก เพราะกลิ่นสารพิษ สารเคมี เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากๆ

ร้านอาหารมีดนตรีมาเล่นส่งเสียงดังหนวกหู หากเกิน 90 เดซิเบลก็ต้องให้ปิดกันห้องให้มิดชิดไม่ให้เสียงเล็ดรอด การเลี้ยงสุนัข หลายตัว ปล่อยให้ส่งเสียงดังหนวกหูบ้านข้างเคียงทั้งกลางวันกลางคืน เจ้าหน้าที่จะสั่งให้ห้ามเลี้ยง หรือให้เลี้ยงในปริมาณที่เหมาะสม

กรณีเจ้าของตลาดเอกชนไม่ดูแล หรือทำความสะอาดตลาด ปล่อยให้ มีขยะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว ก็ต้องสั่งให้ทำความสะอาด ไม่ให้มีกลิ่นเหม็น

กรณีต่างๆเหล่านี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะมีคำแนะนำให้ปฏิบัติตามก่อน หากไม่ปฏิบัติตามภายใน 30 วัน ก็จะมีขั้นตอนดำเนินการต่อไปคือ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดำเนินการไม่แก้ไข และมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวได้

กันทร กฤตรัชตนันต์
นิติกร